



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0 4569 7050 ต่อ 101

ที่ ศก 0033.301/ 318

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ. 2564 และได้กำหนดแนวทาง มาตรการ แนวปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดไปดำเนินการจัดทำประกาศ กำหนดมาตรการ และแนวปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบาย และให้รายงานผลการกำกับ ติดตามการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ตามกรอบการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ 2566 ข้อ MOIT 13 และให้นำรายงานขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้สาธารณชนทราบ นั้น

ในการดำเนินงานดังกล่าว กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลปรางค์กู่ ได้กำกับ ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ตามมาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง ได้ผล ดังนี้

### 1. ห้ามรับผลประโยชน์ต่างตอบแทน

-หน่วยจัดซื้องานคลังฯ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดำเนินการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยยึดตามกฎหมายและระเบียบพัสดุฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการแสวงหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯ

### 2. ห้ามรับสินบน

-ผู้สั่งใช้ยา ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ไม่รับสินบนจากบริษัทฯ เช่น ผลประโยชน์ การท่องเที่ยว การศึกษาดูงาน การอบรม สัมมนา เป็นต้น

### 3. ห้ามมีผลประโยชน์ทับซ้อน

-ผู้สั่งใช้ยา ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ไม่รับผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ จากบริษัทฯ ทั้งผลประโยชน์ทางตรง และผลประโยชน์แอบแฝง เช่น เงินตอบแทน ของกำนัล การเดินทางไปต่างประเภท เป็นต้น

### 4. ห้ามรับผลประโยชน์

-ผู้สั่งใช้ยา ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้จากบริษัทฯ

### 5. ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

-ผู้สั่งใช้ยา ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542

6. ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ

-ผู้ส่งไข้ยา ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ เกสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

7. ต้องร่วมกันเฝ้าระวัง

-ผู้ส่งไข้ยา ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ เกสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ร่วมกันเฝ้าระวังตรวจสอบไม่ให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายและเกณฑ์จริยธรรม และหากพบสิ่งที่ไม่ถูกต้องสามารถรายงานการกระทำ ความผิดต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินการและเพื่อสร้างระบบการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพต่อไป

สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 - 2566 งานคลังเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาลปรางค์กู่ ได้ยึดนโยบายการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยาอย่างเคร่งครัดและดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างครบถ้วน

ซึ่งในการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา พ.ศ. 2565 - 2566 โรงพยาบาลปรางค์กู่ โดยกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลปรางค์กู่ ได้ให้ความสำคัญ และได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายา และเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา และบุคลากรโรงพยาบาลปรางค์กู่ ทราบ และร่วมมือกันปฏิบัติโดยเคร่งครัด ซึ่งในการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 - 2566 ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา



(นางสาวชนิสา แหวนเงิน)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่

-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

-เห็นควรให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้นำเผยแพร่ตามระเบียบต่อไป

๑ -

(นางสาวจิราวรรณ พรหมมานนท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายเสกสรรค์ จวงจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่